



บุปตารี.บานาวิลล์ super cool 4 วัน 3 คืน

วันแรก ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน

08.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ R สายการบินเวียดนามแอร์ (VZ) โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

10.50 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบิน VIETJET AIR เที่ยวบินที่ VZ960

12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปตรวจโควิดตามมาตรการการเข้าประเทศของเวียดนาม (เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว๋างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลักรูปปั้นสวยงาม และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม

นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน ที่นับเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานแกะสลักที่ล้วนประณีตด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตถศิลป์ภายในตามอัธยาศัย

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก โรงแรม Rise Mount resort ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สอง วัดลินห์ฮิ่ง – พิพิธภัณฑสถาน – สะพานมังกร

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ วัดลินห์ฮิ่ง เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานัง ภายในวิหารแห่งนี้เป็นที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆ ตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้ นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 67 เมตร ซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง 35 เมตร มีความเชื่อที่ว่าคอยปกป้องรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่ง วัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑสถาน

ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑสถานรวบรวมเรื่องราวต่างๆของอาณาจักรจามปาถือเป็นอาณาจักรที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์เวียดนาม



พิพิธภัณฑน์ที่ตั้งอยู่ที่หัวมุมติดกับถนนสายสองสายของดานังคือถนนสองก้านยาและจิงญื่อเวือง ถูกก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมกอทิกเมื่อปี ค.ศ. 1915 โดยคนฝรั่งเศสเพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและแสดงวัตถุสิ่งของเกี่ยวกับราชอาณาจักรจามที่ค้นพบตามพระปรารักษ์และกำแพงของชาวจาม ณ บริเวณริมฝั่งทะเลภาคกลางและเขตที่ราบสูงเตยเวียงของเวียดนาม

ปัจจุบันที่นี้เก็บรักษาสิ่งของวัตถุประติมากรรมประมาณ ๒,๐๐๐ ชิ้น ส่วนที่นำมาจัดแสดงมี ๕๐๐ ชิ้น เท่านั้น โดยแบ่งห้องจัดแสดงตามสถานที่ค้นพบสิ่งของวัตถุเช่น ห้องหมีเขิน ห้องจำเกี้ยว ห้องด่งเซียงและห้องทำปเหมิน ทั้งนี้ช่วยให้ผู้มาชมเข้าใจสถาปัตยกรรมจามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของแต่ละถิ่น

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง เป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตร และความกว้าง 37.5 เมตร มีถนน 6 ช่องจราจร โดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ที่พัก โรงแรม Rise Mount resort ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สาม บานาฮิลล์ - กระเช้าลอยฟ้า - โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D'AMOUR - Linh Chua linh Tu (พระองค์ใหญ่) - โรงไวน์ Debay Wine Cellar - สวนสนุก The Fantasy Park - รถราง หรือ Alpine coaster

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาที บานาฮิลล์เป็นแหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัย สงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919 หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับ ประเทศ ทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้าง กระเช้าลอยฟ้า ที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้ LE JARDIN D'AMOUR สวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงาม ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ อิสระเดินเที่ยวบานาฮิลล์ตามอัธยาศัย

เดินออกไปไม่ไกลจากโซนสวนดอกไม้มากนัก ท่านจะพบกับ Linh Chua linh Tu (พระองค์ใหญ่) วัดในพุทธศาสนาตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยอดเขาบานาฮิลล์ มีพระพุทธรูปสีขาวขนาดใหญ่สูงถึง 27 เมตร ที่ท่านสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เชื่อกันว่าที่นี่เป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างท้องฟ้าและโลก เป็นจุดศูนย์รวมของ Ying และ Yang ตามความเชื่อของชาวจีน



ท่านสามารถชมทิวทัศน์ของทิวเขาที่สลับซับซ้อนสวยงามของเมืองดานังได้อย่างเต็มอิ่ม
ท่านจะรู้สึกคุ้มค่าที่ได้ขึ้นมาเยือนเมืองตากอากาศยอดฮิตของเวียดนามแห่งนี้ และ โรงไวน์ Debay Wine Cellar
ออกแบบโดยสถาปนิกฝรั่งเศส ถูกสร้างขึ้นให้เป็นห้องเก็บไวน์ในปีค.ศ. 1923 โดยการขุดถ้ำออกแบบให้ลงไปลึกเกือบ 100 เมตร
จึงทำให้เป็นห้องเก็บไวน์ที่ไม่ซ้ำใคร และมีห้องเก็บไวน์ที่มีอายุราวๆ 100 กว่าปีมาแล้ว ไวน์ที่นี่จะถูกเก็บรักษาไว้ในระดับอุณหภูมิ 16
องศา ถึง 20 องศา ที่นี่มีไวน์รสดีชั้นเยี่ยม เหมาะสำหรับใครที่สนใจเรื่องการดื่มไวน์

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อิสระที่ท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park
(ราคาตั๋วรวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑน์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเหรียญ)
เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนตร์ 4D โลกของไดโนเสาร์
รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย
นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

หรืออิสระเล่น “รถราง หรือ Alpine coaster” เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก
ไม่อันตรายและไม่หวาดเสียวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง
โดยตัวรถจะสามารถนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ
ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ
จุดบริการนักท่องเที่ยว)

เย็น บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หมายเหตุ ในวันที่จะมีเจ้าหน้าที่มาทำการตรวจ RT-PCR ให้กับทุกท่านเพื่อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลับสู่ประเทศไทย

ที่พัก โรงแรม Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

ห้องพักบนบานาฮิลล์มีหลายตึก ซึ่งการตกแต่งห้องพักแต่ละตึกจะแตกต่างกันออกไป สามารถทราบได้ว่าพักตึกไหน ณ
วันที่เช็คอินเท่านั้น ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมการจัดการห้องพักดังกล่าวได้
เนื่องจากสิทธิ์ในการจัดการห้องพักทั้งหมดขึ้นอยู่กับโรงแรม Mercure French Village Bana Hills เท่านั้น

วันที่สี่ ดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปและดื่มด่ำบรรยากาศบนบานาฮิลล์ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง
เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

13.15 น. เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน VIETJET AIR (VZ) เที่ยวบินที่ VZ961

14.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ